

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. ลดทำนาปี-เสียโอกาสหมื่นล้าน
๒. เกษะข่าวเกษตร
๓. ไทยคว่ำรางวัลจากเอฟเอโอ
๔. พิษณุโลกถ่ายทอดความรู้ด้านการสหกรณ์
๕. หนุนเกษตรแปลงใหญ่
๖. จัดสัมมนาแม่ส้มป่าหลังนานาชาติ
๗. อุตุฯจ่อเคาะใบอนุญาตโรงงานน้ำตาล
๘. เปิดเวทีขับเคลื่อนเกษตรอุบลฯ
๙. กุ้งไทยขอทวงคืนแชมป์โลก
๑๐. ๑ส.ค. ฟันธงใช้e-Cess ส่งออกยาง มั่นใจเอื้อประโยชน์ผู้ประกอบการ
๑๑. เกษตรนครสวรรค์เปิดมิติใหม่ ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่
เน้นง่ายต่อการบริหารจัดการ

หนังสือพิมพ์

- ข่าวสด
เดลินิวส์
เดลินิวส์
เดลินิวส์
มติชน
มติชน
กรุงเทพธุรกิจ
คมชัดลึก
ข่าวสด
บ้านเมือง
แนวหน้า

ลดทำนาปี-เสียโอกาส 6 หมื่นล.

นายเลิศศักดิ์ รั้วตระกูลไพฑูรย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานได้ประกาศเรื่องขอให้เกษตรกรชะลอการเพาะปลูกข้าวนาปีในพื้นที่จังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เพราะสถานการณ์ภัยแล้งว่า สศก.วิเคราะห์ถึงค่าเสียโอกาสของการหมุนเวียนเม็ดเงินการปลูกข้าวนาปี 2558 โดยเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีพื้นที่ในการเพาะปลูกประมาณ 13 ล้านไร่ ซึ่งต้องเลื่อนหรือชะลอการเพาะปลูกออกไป ประเมินภายใต้กรอบของต้นทุนการผลิตข้าวนาปี ได้แก่ ค่าแรงงาน ค่าพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่ายาปราบศัตรูพืช ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อื่นๆ เช่น ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน เป็นต้น รวมเป็นเม็ดเงินทั้งสิ้น 60,171.93 ล้านบาท

เงินหมุนเวียนดังกล่าวแบ่งได้เป็น 3 ระยะ คือระยะแรก เสียโอกาสการหมุนเวียนเม็ดเงินจำนวน 25,576.67 ล้านบาท จากการลงทุนด้านแรงงาน ค่าพันธุ์ ระยะที่สอง เสียโอกาสการหมุนเวียนเม็ดเงินจำนวน 20,221.47 ล้านบาท ช่วงการดูแลรักษาใส่ปุ๋ย และระยะที่สาม เสียโอกาสการหมุนเวียนเม็ดเงิน จำนวน 14,373.79 ล้านบาท ในการเก็บเกี่ยว การขนส่ง อย่างไรก็ตามในช่วงระยะเวลาดังกล่าว รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรฯ สนับสนุนให้เกษตรกรหันมาดำเนินกิจกรรมด้านอื่นๆ เช่นการเรียนรู้นวัตกรรมและองค์ความรู้ทางการเกษตรใหม่ๆ การลดต้นทุนการผลิต สนับสนุนโครงการสร้างรายได้

เกาะ: ข้าวเกษตร

เกาะ ข้าวเกษตรประจำฉบับวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558... ○ **ดร. กุระตี พงศ์มณีรัตน์** รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2558 “วิจัยประมงไทย มุ่งสู่การไร้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ” ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารสนเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์... ○ **นายโอภาส กลั่นบุศย์** อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2558” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ และส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลายไปทั่วประเทศ ณ โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2558 ที่ผ่าน

มา... ○ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นายยุทธนา แสงสว่าง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ทางการบัญชี การบันทึกบัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือน และคูปองน้ำพอเพียงเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ทราบถึงหลักการของความพอเพียงในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยมี นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม... ○

“คิด ทางไทย”

พิษณุโลกถ่ายทอดความรู้ด้านการสหกรณ์

ว่าที่ ร.ต.ทรงศักดิ์ ภูมิฐานนท์ สหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครอง จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก และหน่วย ถ่ายทอดความรู้ด้านการสหกรณ์แก่เจ้าหน้าที่ งานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม 70 คน ณ ห้อง ภาครัฐผู้มีหน้าที่ส่งเสริมกลุ่มเศรษฐกิจและ ประชุมสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด อำเภอเมือง ผู้icum เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐผู้มีหน้าที่ส่งเสริม จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันก่อน กลุ่มเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ ร.ต.ทรงศักดิ์ กล่าวอีกว่า สำนัก รักรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนวาระแห่ง งานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้คัดเลือก ชาติด้านการสหกรณ์และวิธีการสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด สามารถถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจด้านการ พิษณุโลก 3 แห่ง คือ 1. เทศบาลตำบลพันเสา สหกรณ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ผู้นำชุมชน ผู้นำ อำเภอบางระกำ 2. องค์การบริหารส่วนตำบล กลุ่ม และประชาชนทั่วไป ให้เกิดการนำระบบ เนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง 3. องค์การ สหกรณ์ไปใช้ในการพัฒนากลุ่มเศรษฐกิจและ บริหารส่วนตำบลพันชาติ อำเภอวังทอง เพื่อ ด้งกันท้องถิ่น สนับสนุนให้มีการกำหนดยุทธศาสตร์วาระแห่ง ชาติด้านการสหกรณ์ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสังกัด

●หนุนเกษตรแปลงใหญ่

นครศรีธรรมราช - นายสมาน แสงสะอาด รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช เผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศ ในส่วนของจังหวัดได้คัดเลือกพื้นที่นำร่อง 3 พื้นที่ คือ 1.ต.ไสหมาก อ.เขยริใหญ่ พื้นที่นา 3,000 ไร่ เกษตรกร 250 ราย เป็นกลุ่มทำนาที่เข้มแข็ง 2.ต.คลังชั้น อ.ท่าศาลา พื้นที่ปลูกทุเรียน 1,100 ไร่ และ 3.พื้นที่ อ.สิชล มีการรวมกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ 11 กลุ่ม สมาชิก 228 ราย จำนวนโคเนื้อ 1,138 ตัว -

●จัดสัมมนามันสำปะหลังนานาชาติ

รู นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผย
ว่า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับจังหวัดชลบุรี เมืองพัทยา มูลนิธิสถาบัน
พัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับมัน
สำปะหลัง จัดงานประชุมสัมมนามันสำปะหลังนานาชาติปี 2558
(World Tapioca Conference 2015) ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมดุสิตธานี
พัทยา จังหวัดชลบุรี วันที่ 23-26 มิถุนายน 2558 โดยในงานดังกล่าว
จะมีทั้งการประชุม สัมมนาวิชาการจากผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนจากประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกมันสำปะหลัง
สำคัญของอาเซียน

เปิดเวทีขับเคลื่อนเกษตรกรอบลา

10 อุบลฯ-นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ที่ปรึกษารมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าว ภายหลังเปิดประชุมสัมมนา เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการตลาดข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี และขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า จ.อุบลราชธานี ว่า วัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิก

และค้นหาประเด็นที่สำคัญ ที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการข้าวหอมมะลิของเกษตรกร เพื่อพัฒนาและสร้างระบบการผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพปลอดภัย ได้มาตรฐาน ตามความต้องการของตลาด อีกทั้ง เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้เกษตรกรสามารถผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ (จีเอพี) และข้าวอินทรีย์ โดยได้รับการรับรองที่ถูกต้อง รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายและรวมกลุ่มผู้ผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ และข้าวอินทรีย์ เพื่อการแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรม จ.อุบลราชธานี ซึ่งกำหนดให้ “ข้าวหอมมะลิ” เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญ ซึ่งกำหนดเป็นหัวข้อสัมมนา อาทิ นโยบายและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถานการณ์การผลิตข้าวจังหวัดอุบลราชธานี ฯลฯ โดยมีผู้เข้ารับฟังการสัมมนา กว่า 100 คน

กัญไทยขอตวงคืนแชมป์โลก

● เกษตรกรร้องรัฐปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต

กัญไทยผ่านจุดต่ำสุดพื้นที่โรครตายด่วน (อีเอ็มเอส) แล้ว ปริมาณผลผลิตปีนี้เริ่มฟื้น เป็นโอกาสทวงคืนตลาดกัญส่งออกจากอินเดีย ซึ่ขอดส่งออกกัญ 3 เดือนแรกปีนี้สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 7.64% กรมประมงชี้ผลผลิตปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ 300,000 ตัน เพิ่มจากปีก่อนที่มี 230,000 ตัน ด้านสมาพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกัญไทยวอนรัฐเทงบ 10,000 ล้านบาท ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต

นายชูพงษ์ ลือสุขประเสริฐ กรรมการบริหาร สมาคมแช่เยือกแข็งไทย กล่าวในการสัมมนาเรื่องการฟื้นฟูการผลิตกัญเพื่อแก้วิกฤติโรครตายด่วน (อีเอ็มเอส) จัดโดยกรมประมงว่า ในช่วงที่ไทยมีปัญหาอีเอ็มเอสระบาดหนัก โดยเฉพาะปี 2556 ที่ผลผลิตเหลือเพียง 250,000 ตัน จากปี 2555 ที่มี 540,000 ตัน ทำให้ผู้ประกอบการห้องเย็นในไทย ในฐานะที่เป็นผู้ส่งออกสินค้ากัญของประเทศปรับตัวไม่ทันไปตามๆกัน เพราะไม่สามารถส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าตามคำสั่งซื้อ (ออเดอร์) ได้ จนทำให้ลูกค้าเสียความเชื่อมั่น เพราะสั่งซื้อสินค้าแล้วไม่ได้ตามที่ตกลง

“ขณะเดียวกันในช่วงที่ไทยได้รับผลกระทบหนักจากอีเอ็มเอส ทำให้ลูกค้าโดยเฉพาะในตลาดสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่ไทยเคยเป็นอันดับ 1 หันไปสั่งซื้อกัญจากประเทศคู่แข่งโดยเฉพาะอินเดีย

เวียดนาม และอินโดนีเซียแทน ทำให้ประเทศเหล่านี้เพิ่มกำลังการผลิตกัญเพื่อส่งออกอย่างมาก ทงให้การส่งออกกัญไทยไปสหรัฐฯ ลดลงมาอยู่ที่อันดับ 5 จากที่เคยเป็นอันดับ 1 ที่มีปริมาณการส่งออกกัญมากกว่าการส่งออกของอันดับ 2-5 รวมกันด้วยซ้ำ”

นายชูพงษ์กล่าวว่า ขณะนี้ปริมาณผลผลิตกัญในไทยเริ่มเพิ่มขึ้น ถือว่าได้ผ่านจุดต่ำสุดและเริ่มผงกหัวขึ้นแล้ว จากมาตรการแก้ไขปัญหาลีเอ็มเอสของกรมประมงที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และถือว่าไทยโชคดีที่องค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ (เอฟดีเอ) ตรวจพบปัญหาว่ามียาปฏิชีวนะอยู่ในกัญที่นำเข้าจากอินเดีย ซึ่งเป็นอันดับ 1 ในตลาดกัญปัจจุบัน ซึ่งคงจะต้องถูกขึ้นบัญชีดำ (แบล็กลิสต์) และต้องใช้เวลาแก้ปัญหาานานถึง 2-3 ปี ดังนั้น

จึงเป็นโอกาสที่ลูกค้าจะกลับมาสั่งซื้อกุ้งไทยมากขึ้น ซึ่งกุ้งไทยได้พิสูจน์แล้วว่า มีมาตรฐานสูงสมกับที่เคยเป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 ของโลก เพราะไม่เคยมีการตรวจพบการใช้ยาปฏิชีวนะ

“ลูกค้าประจำของไทย ก่อนหน้านี้ได้หยุดซื้อกุ้งไทยและไปซื้อของคู่แข่งแทนเพราะไทยไม่มีสินค้าจะส่งมอบให้ลูกค้า แต่เมื่อไปซื้อสินค้าจากคู่แข่งแล้วก็พบปัญหาด้านคุณภาพและสารปฏิชีวนะ จึงเป็นโอกาสของกุ้งไทยที่จะทวงตลาดคืน จากลูกค้าของเราที่ไปซื้อไปบ้านอื่นมานาน เพราะขณะนี้ผลผลิตไทยเริ่มกลับคืนมาแล้ว อย่างไรก็ตามผมมองว่าปริมาณการส่งออกกุ้งไทยในอนาคตไม่จำเป็นจะต้องเพิ่มผลผลิตให้สูงถึง 600,000 ตันเหมือนในอดีต เพราะการมีผลผลิตมากไปทำให้ไทยถูกกดราคารับซื้อ มองว่าปริมาณผลผลิตที่เหมาะสมอยู่ที่ 450,000 ตัน”

นายสมศักดิ์ ฝัฒชัย นายกษมาคม กุ้งไทย กล่าวว่า ในช่วง 5 ปี ระหว่างปี 2553-2557 กุ้งไทยลดลงอย่างมากจากการระบาดของอีเอ็มเอส โดยปี 2553 มีผลผลิตประมาณ 640,000 ตัน ในปี 2557 ลดลงเหลือประมาณ 230,000 ตันเท่านั้น หรือลดลง

เกือบ 70% เมื่อไม่มีสินค้าส่งมอบให้ลูกค้าต่างประเทศ จึงทำให้มูลค่าการส่งออกกุ้งไทยลดลงไปด้วย โดยในปี 2553 มีมูลค่าการส่งออก 100,948 ล้านบาท ในปี 2557 ลดลงเหลือ 63,444 ล้านบาท ทั้งนี้ คาดว่าในปีนี้มีปริมาณผลผลิตน่าจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา เพราะมาตรการแก้ไขปัญหาอีเอ็มเอส ที่กรมประมงดำเนินการเริ่มได้ผลอย่างน้อย 30% แล้ว และน่าจะได้ผลเพิ่มขึ้นตามลำดับ และจะส่งผลดีต่อภาพรวมการส่งออกกุ้งในปีด้วย โดยในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ พบว่าปริมาณการส่งออกกุ้งไทยอยู่ที่ 31,845 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.64% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนภาพรวมที่ดีขึ้น แม้ว่ามูลค่าการส่งออก 11,352 ล้านบาท ลดลง 9.58% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากเป็นไปตามราคากุ้งในตลาดโลกที่ตกต่ำในช่วงต้นปี

“แม้กุ้งไทยเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นแต่ไม่ยอมให้คาดการณ์ว่าจะมีจำนวนมาก เพราะจะถูกกดราคารับซื้อ”

นายคมน์ ศิลปาจารย์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กล่าวว่า ในช่วงที่อีเอ็มเอสระบาดหนักกำลังการผลิตกุ้งไทยตกต่ำลงไปมาก การเลี้ยงลูกกุ้ง 1 ล้านตัวได้ผลผลิตประมาณ 2.8 ตัน แต่ปัจจุบันเพิ่มขึ้นมาที่ 4.8 ตัน หลังจาก กสช. อนุมัติงบประมาณ 96 ล้านบาท มาแก้ปัญหาอีเอ็มเอส โดยนำเข้าพ่อแม่พันธุ์จากต่างประเทศ มาผลิตพ่อแม่พันธุ์ที่มีคุณภาพปีละ 100,000 ตัว จำหน่ายให้แก่เกษตรกรทุกปี เพิ่มระบบการตรวจโรค และเพิ่มกำลังการผลิตจุลินทรีย์ ฟีนฟูแล่งเลี้ยงกุ้งให้ปลอดภัย เชื่อว่าในปีนี้จะได้ผลผลิตกุ้งประมาณ 300,000 ตัน

นายบรรจง นิสภาวาณิชย์ ประธานสมาพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทย กล่าวว่า ในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ราคากุ้งในประเทศตกต่ำ สมาพันธ์ฯ จึงขอให้รัฐบาลจัดทำโครงการชดเชยส่วนต่างราคากุ้ง เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นใจอีกด้านเลี้ยงลูกกุ้งเพิ่ม และเพิ่มผลผลิตกุ้งของประเทศโดยรวม แต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับและไม่ทันแล้ว เพราะขณะนี้ราคากุ้งขยับเพิ่มขึ้นแล้ว แต่รัฐบาลควรจัดทำมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้แก่เกษตรกร โดยเตรียมวงเงินชดเชยดอกเบี้ย 10,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10% ของมูลค่าส่งออกกุ้งทั้งระบบปีละ 100,000 ล้านบาท



1 ส.ค. ฟันธงใช้ e - Cess ส่งออกยาว มั่นใจเอื้อประโยชน์ผู้ประกอบการ

สกย. หนุนนโยบายรัฐบาล ดีเดย์ 1 ส.ค.58 ใช้ระบบ NSW ข้าราชการเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Cess) เร่งเดินสายชี้แจง เผยเอื้อประโยชน์ให้ผู้ส่งออกทั้งสะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย และป้องกันการทุจริตได้ พร้อมเตรียมพัฒนาต่อยอดใช้ในการขอคืนเงิน

ดร.กฤษณะพงศ์ ท่อทองคำ กรรมการสงเคราะห์การทำสวนยาง (ก.ส.ย.)

ในฐานะประธานกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป สกย. จะเปิดให้บริการชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Cess) ผ่านระบบ National Single Window (NSW) เพียงระบบเดียว ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ส่งออกยางพารา และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล โดยจะทำการยกเลิกระบบการชำระเงิน Cess แบบเดิม ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ และเป็นการเตรียมความพร้อมรับเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)

สำหรับระบบ NSW ดังกล่าว สกย.ได้นำมาทดลองใช้ตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งมีผู้ส่งออกยางพาราให้ความสนใจนำมาใช้ e-Cess เบื้องต้นประมาณ 25 ราย จากผู้ส่งออกทั้งหมดประมาณ 200 กว่าราย ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ และขนาดกลางปรากฏว่าไม่มีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นเลย ในทางตรงข้ามผู้ส่งออกได้รับประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นในด้านความรวดเร็ว สามารถลดขั้นตอนการทำงาน ลดระยะเวลาในการประสานงาน ด้านความสะดวกสบาย ผู้ส่งออกไม่ต้องเดินทางมาชำระเงินที่ สกย. ทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยรวมลดลง รวมทั้งยังลดปริมาณการใช้เอกสาร ลดระยะเวลาในการชำระเงิน และที่สำคัญสามารถชำระเงินได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงทุกวัน ไม่มีวันหยุดราชการ

“สกย.มั่นใจว่าเมื่อผู้ส่งออกย้ายมาระบบดังกล่าวมาใช้ในการชำระเงิน Cess แทนระบบเดิมแล้ว จะไม่มีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นอย่างแน่นอน และไม่

ต้องกังวลว่า ระบบคอมพิวเตอร์จะล่ม เพราะได้ผ่านการทดสอบ และทดลองใช้มามากกว่า 2 ปีแล้ว รวมทั้งยังได้มีการสำรองข้อมูลไว้อีกด้วย นอกจากนี้ยังจะช่วยให้หน่วยงานผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องในการนำเข้า-ส่งออก สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันจากการบันทึกรายการครั้งเดียว” ดร.กฤษณะพงศ์กล่าว

ประธานกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร สกย. กล่าวต่อว่า ระบบ NSW จะช่วยให้ สกย. สามารถเก็บเงิน Cess ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และจะทำให้ทราบข้อมูลปริมาณยางส่งออกที่แท้จริง ซึ่งจะสามารถนำมาใช้ในการวางแผนบริหารยางของประเทศได้ รวมทั้งยังสามารถป้องกันการทุจริตได้ นอกจากนี้ในอนาคต ภายในปี 2559 จะนำระบบนี้มาใช้ในการคืนเงิน Cess ให้กับผู้ส่งออกที่ส่งยางออก ซึ่งจะให้ผู้ส่งออกได้รับการคืนเงินอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำอีกด้วย

อย่างไรก็ตามในส่วนของผู้ส่งออกรายเล็กๆ ที่ยังไม่มีความพร้อมที่จะนำระบบ NSW มาใช้ สามารถใช้บริการกับบริษัทฮับปิง หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่มีกานำระบบดังกล่าวมาใช้ ซึ่งขณะนี้มีให้บริการประมาณ 3-4 ราย ก็จะได้ความสะดวกสบายเช่นกัน ส่วนผู้ส่งออกที่ชำระเงิน Cess ในระบบเดิมแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกยางพารา จะต้องส่งออกภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 นี้ แต่ถ้าไม่สามารถส่งออกไปทัน สามารถยื่นเรื่องชี้แจงเหตุผลและขอคืนเงินได้ แต่ไม่สามารถนำมาใช้ในการส่งออกยางได้

ส่วนผู้ส่งออกที่ยังไม่เข้าใจระบบ NSW ในระหว่างนี้ จะต้องเร่งสร้างความเข้าใจ ซึ่งไม่ยุ่งยาก เรียนรู้ภายในวันเดียวได้ และใช้ระยะเวลาในการวางระบบไม่นาน โดย สกย. ได้ประสานงานทั้งกับผู้ให้บริการในการพัฒนาระบบผู้ให้บริการด้าน Gateway และสถาบันการเงินที่จะรับชำระเงิน ไว้ให้บริการแก่ผู้ส่งออก โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สกย. หรือโทร.0-2433-2222 ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. ทุกวัน ไม่มีวันหยุดราชการ และในระหว่างนี้ สกย. จะจัดประชุมสัมมนา พร้อมเดินสายพบผู้ประกอบการส่งออกยาง เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลและเข้าปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

เกษตรกรสวรรคต์เปิดมิติใหม่ ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ เน้นถ่ายทอดการบริหารจัดการ

นายณัฐกิตติ์ ของทิพย์ เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันสูงทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ และต้นทุนการผลิตที่สูง ทำให้เกษตรกรรายย่อย ประสบปัญหาการผลิต การตลาด และแหล่งทุน

ดังนั้น จึงเปิดมิติใหม่ด้วยการส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ โดยให้เกษตรกรรายย่อยรวมกลุ่มรวมพื้นที่ เป็นแปลงขนาดใหญ่ เพื่อให้การบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น เป็นการส่งเสริมแบบยึดพื้นที่เป็นหลักในการดำเนินการ ในลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเกษตรกร อำเภอเป็นผู้จัดการบริหารทุกกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน

โดยมองเป้าหมายการดำเนินงานไปที่พื้นที่ คน และ สินค้า ทั้งนี้ ได้กำหนดส่งเสริมข้าวเป็นพืชนำร่องดำเนินการ ใน 4 จุด คือ หมู่ 4 ต.บึงปลาทุ อ.บรรพตพิสัย พื้นที่ 1,767 ไร่ หมู่ 2 ต.วังเมือง อ.ลาดยาว พื้นที่ 1,922 ไร่ หมู่ 12 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว พื้นที่ 1,960 ไร่ และ หมู่ 6 ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก พื้นที่ 1,649 ไร่ รวม 7,298 ไร่ เกษตรกร 220 ราย

นายทรงวุฒิ วาสุรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ กล่าวว่า จากการไปร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้กับเกษตรกรในพื้นที่ดำเนินการทั้ง 4 จุด ปรากฏว่า เกษตรกรมีความสนใจและสมัครใจที่จะเข้าร่วมโครงการ ซึ่ง จะเป็นการเริ่มต้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการการผลิต การตลาด ร่วมกันอย่างมี ประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับฟาร์มขนาดใหญ่ได้ในอนาคต